

# Đời Sống Đấng Christ

## Chúa Giê-xu Bị Đánh

Giăng 19:1-16

Câu Gốc  
Thiếu Nhi

“Bởi lẫn roi người chúng được lành bệnh.” Ê-sai 53:5

Câu Gốc  
Nhi Đồng

“Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lẫn roi người chúng được lành bệnh.” Ê-sai 53:5

Câu Chuyện  
Kinh Thánh

Đây là phần tóm lược câu chuyện Kinh Thánh để giúp thêm cho bạn khi chuẩn bị. Trong thời gian nghiên cứu cá nhân, dùng phần tóm lược như là sự hướng dẫn, và ghi chú để giúp cho bạn chuẩn bị cho bài học. Xin đừng đọc phần này cho các em.

Tuần rồi chúng ta kết thúc bài học nói về Phi-lát, lãnh đạo người La-mã ở Giê-ru-sa-lem. Sau khi nói chuyện với Chúa Giê-xu xong, Phi-lát tin rằng Chúa Giê-xu không làm điều gì sai trật cả. Đám đông vây quanh Trường Án và Phi-lát đưa ra cho họ một lựa chọn. Phi-lát sẽ thả một tù nhân ra. Chúa Giê-xu hay là Ba-ra-ba? Ba-ra-ba là một tên trộm, nhưng đám đông lại chọn tha bổng cho hắn!

Nghe có vẻ như thật ngược đời. Chúa Giê-xu không làm gì sai cả. Nhưng khi Ngài càng dạy người ta, chữa lành họ, nói về việc Ngài đến từ Đức Chúa Trời, người ta theo Ngài càng đông, thì những người lãnh đạo Do-thái càng giận dữ hơn nữa. Rồi bây giờ, trong cơn giận dữ, họ có thể chỉ nghĩ đến việc bảo đảm rằng Ngài sẽ phải chết.

Phi-lát quyết định cố làm điều gì đó trước khi để Chúa Giê-xu chết. Có lẽ những người lãnh đạo sẽ thay đổi suy nghĩ khi họ thấy Chúa Giê-xu bị hình phạt. Phi-lát cho lính đưa Chúa Giê-xu đi và đánh đập Ngài. Những người lính La-mã có những sợi roi da đặc biệt mà họ dùng để đánh tù nhân. Các em có bao giờ thấy một sợi roi da, có thể dùng để đánh ngựa hoặc những con thú khác trong gánh xiệc hay không? Những sợi roi da đó có một cán cầm và một dây thừng nhỏ nối vào cán cầm. Roi da của người La-mã cũng được làm bằng sợi dây thừng, nhưng một cán cầm thường có rất nhiều dây thừng kết vô đó. Những sợi dây này còn có những vật rất sắc bén kết vào đó, giống như kiềng, hay đá, hoặc kim loại nữa. Những người lính La-mã dùng những roi da này để tra tấn ai không tuân theo luật pháp. Họ cũng dùng roi da đó để trừng phạt Chúa Giê-xu nữa, mà Ngài là Đấng không làm gì sai cả.

Sau khi Chúa Giê-xu bị đánh, bọn lính quyết định chế giễu Ngài. Nếu Ngài

Mục Đích  
Bài Học

Ý thức được rằng Chúa chịu thương khó cho chúng ta, là hành phạt chúng ta đáng phải chịu.

nói Ngài là một vị Vua, họ sẽ mặc áo cho Ngài giống như một vị Vua. Họ lấy một dây nho có gai dài và quấn nó thành một vòng tròn giống như một vòng hoa và họ ấn vào đầu Chúa Giê-xu giống như một cái mũ. Họ choàng một áo màu điều cho Ngài. Màu điều là màu thường được dùng cho những vị vua. Quân lính không chỉ dừng lại đó. Họ tiếp tục chế nhạo Chúa Giê-xu bằng cách bước đến trước Ngài và nói rằng: "Lạy Vua dân Giu-đa!" Tiếp đến, họ tát và mặt Chúa Giê-xu. Sau đó, họ mang Ngài trở lại với Phi-lát.

Phi-lát đoán chắc rằng Chúa Giê-xu bị đánh vậy là đủ đối với đám đông rồi. Phi-lát mang Chúa Giê-xu ra trước họ và nói: "Vua các người kia kìa!" Phi-lát nhắc lại với đám đông rằng ông không thấy lý do nào để giết Chúa Giê-xu hết. Đám đông không quan tâm gì đến ý của Phi-lát Họ hét lên: "Đóng đinh hẳn lên cây thập tự!" hét lần này tới lần khác. Phi-lát nói với Chúa Giê-xu một lần nữa. Chúa Giê-xu không trả lời với Phi-lát lần này, và Phi-lát đã hỏi Ngài: "Người há không biết rằng ta có quyền tha người hay đóng đinh người sao?" Chúa Giê-xu trả lời Phi-lát lần này: "Người chỉ có thể làm điều gì Đức Chúa Trời cho phép người làm!" Phi-lát vẫn không muốn đưa Chúa Giê-xu đi đóng đinh, nhưng đám đông la và hét để Ngài phải chết. Chúa Giê-xu bị đem đi đóng đinh.

Đám đông không muốn thấy và hiểu rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời và Ngài đến để làm Vua. Ngài muốn làm Vua trong lòng của những người nói rằng họ theo Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu không đáng phải đội mũ gai. Ngài đáng ra phải đội một mũ bằng vàng đẹp tuyệt! Có một câu trong Kinh Thánh Cựu Ước, phần đầu tiên của Kinh Thánh, đã giải thích điều này.\* Một người tên là Ê-sai đã chia sẻ lần đầu tiên sứ điệp này từ Đức Chúa Trời hàng trăm năm trước khi Chúa Giê-xu sanh ra. Ê-sai nói về Chúa Giê-xu như vậy: "Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi người chùng ta được lành bệnh."\* Chúa Giê-xu không làm điều gì sai trật cả; các em và tôi đã làm đó. Nhưng Chúa Giê-xu chịu sự trừng phạt đáng ra các em và tôi đáng phải chịu. Và bởi vì Ngài đã chịu thế nỗi đau của các em và tôi, nên chúng ta có thể được thoát khỏi tội lỗi đã khống chế chúng ta. Sự sửa phạt Chúa Giê-xu chịu đã khiến cho điều đó khả thi. Hôm nay các em có tin cậy Ngài không? Các em có muốn được khiến trở nên tốt hông? Chúng ta hãy nói chuyện nhé...

\* Ê-sai 53:5

**Trò Chơi  
Câu Gốc**

Tết ba sợi dây thừng bằng chiều dài của vòng tay. Giải thích rằng mỗi sợi dây đại diện cho điều đã xảy đến cho Chúa Giê-xu và một phần câu gốc của chúng ta. Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết và bị thương (sợi thứ 1). Ngài đã bị đánh (sợi thứ 2)... để chúng ta được bình an. Ngài đã bị đánh bằng roi (sợi thứ 3) để chúng ta được lành bệnh! (Các sợi dây có thể làm bằng dây bện, da, nhựa...)

**Câu Nguyện**

Hãy nhảy cảm đối với những học viên chăm chú học hay đặt ra nhiều câu hỏi. Nếu được, hãy kéo chúng qua một bên dành cho những thắc mắc và cầu nguyện. Hãy cầu nguyện trong nhóm lớn, cảm ơn Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài để chịu hình phạt thay cho chúng ta.

**Chuẩn Bị Cho Tuần Tới**

Bài 43  
Chúa Giê-xu Bị Đóng Đinh Và Chôn  
Giăng 19:17-42

## Bài Học Cho Thiếu Nhi

---

### Chúa Giê-xu Bị Thương

**Hát:** “Bắt tay một bạn hữu”

**Bài dạy:** Tuần rồi chúng ta nói về người lãnh đạo La-mã ở Giê-ru-sa-lem. Tên của ông là Phi-lát. Sau khi ông đã nói chuyện với Chúa Giê-xu, Phi-lát tin rằng Chúa Giê-xu không làm gì sai hết. Có một đám đông đang ở ngoài để xem Phi-lát làm gì. Ông có một ý tưởng! Phi-lát sẽ tha bổng một tù nhân. Người đó sẽ là ai, Chúa Giê-xu hay Ba-ra-ba? Nên nhớ, Ba-ra-ba là một tên trộm. Mặc dù Chúa Giê-xu không làm điều gì sai hết, nhưng đám đông lại chọn tha bổng cho Ba-ra-ba thay vì chọn tha cho Chúa Giê-xu!

Phi-lát không muốn Chúa Giê-xu chết, vì vậy ông quyết định cố gắng làm một việc. Phi-lát sai đem Chúa Giê-xu đi đánh đòn. Có lẽ những người lãnh đạo sẽ thay đổi suy nghĩ của họ khi họ thấy Chúa Giê-xu bị hình phạt chẳng. Những người lính La-mã có các sợi roi da đặc biệt, có cán cầm với những sợi dây dài, mà họ dùng để đánh tù nhân. Những người lính La-mã dùng các sợi roi da này để trừng phạt những người không tuân theo luật pháp. Họ cũng sử dụng nó để hình phạt Chúa Giê-xu nữa. Nhưng, Chúa Giê-xu không làm điều gì sai cả.

Sau khi họ đã làm Chúa Giê-xu bị thương, những người lính quyết định giấu cột Ngài. Họ mặc áo cho Ngài giống như một vị vua vậy. Thay vì một vương miện bằng vàng, những người lính lấy một sợi dây leo có gai dài và quấn lại thành một vòng tròn trông giống như một vòng hoa vậy. Họ đội mào gai đó lên đầu Chúa Giê-xu như một cái vương miện. Sau đó, họ choàng một cái áo màu điều quanh Ngài. Màu điều là màu được sử dụng cho các vị vua. Những người lính cũng tát vào mặt Chúa Giê-xu nữa. Sau đó, họ mang Ngài trở lại với Phi-lát.

Phi-lát hy vọng Chúa Giê-xu bị đánh vậy sẽ vừa lòng đám đông. Đám đông không quan tâm gì ý nghĩ Phi-lát cả. Tất cả điều họ muốn là Chúa Giê-xu phải bị đóng đinh lên cây thập tự! Đám đông không muốn thấy và hiểu rằng Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời và Ngài đến để trở thành một vị Vua. Ngài muốn làm Vua trong lòng của họ. Ngài yêu họ nhiều lắm và Ngài muốn họ chọn lựa yêu thương Ngài.

Chúa Giê-xu không đáng phải đội mào gai. Chúa Giê-xu không đáng để bị đánh. Chúa Giê-xu không bao giờ làm điều gì sai cả, nhưng Ngài yêu các em nhiều đến nỗi Ngài sẵn sàng chịu đánh thay cho tất cả những điều xấu mà các em đã làm. Ngài làm như vậy để chúng ta có thể trở thành bạn hữu của Ngài đó!

**Cầu nguyện:** Cảm ơn Đức Chúa Trời về Chúa Giê-xu. Cảm ơn Ngài đã yêu thương con đến nỗi muốn trở thành bạn của con.

## Sinh Hoạt

---

- Cung cấp giấy tô màu và ô chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay.
- Chúng ta đã nói về những sự kiện trong tuần lễ cuối cùng của cuộc đời Chúa Giê-xu. Phần lớn thời gian trong tuần lễ đó là ở giữa những quan chức La-mã. Hãy làm những tờ lịch. Để có sự thay đổi, sử dụng những tên La-tin của các tháng trong năm khi bạn dán chúng và viết chúng dưới dạng những ký tự La-mã. (Tháng 1 – Januarius, Tháng 2 – Februarius, Tháng 3 – Martius, Tháng Tư – Aprilis, Tháng 5 – Maius, Tháng Sáu – Junius, Tháng 7 – Julius, Tháng 8 – Augustus, Tháng 9 – September, Tháng 10 – October, Tháng 11 – November và Tháng 12 – December).
- Chúa Giê-xu đội một mào gai vì chúng ta! Hãy làm những mào gai giống như cái Chúa Giê-xu đã đội. Trang trí lên các mào gai đó bằng nữ trang, đồng Sequin, vật sáng lấp lánh...
- Làm một biểu đồ trên một bảng áp phích hay trên bảng phấn, chia làm hai. Dán nhãn một bên “Chúa Giê-xu bị...” và cột bên kia “Em...” Ôn lại Ê-sai 53:5, cho học viên nghe và đọc câu gốc vài lần. Giúp các học viên hiểu rằng Chúa Giê-xu “bị đau đớn” (Cột thứ nhất) bởi vì em “đã phạm tội” (cột thứ 2). Cứ tiếp tục cho đến hết câu gốc.
- Tìm cơ hội trong khoảng thời gian với các học viên để làm rõ điểm trừng phạt xứng đáng. Hãy sẵn sàng chịu phạt thay cho các học viên.